



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, workpointtoday, infoquest, efinancethai, js100, INN, mcot, worldmeters)

-สถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 67 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศเข้า SQ 14 ราย ผู้ป่วยสะสม 26,679 ราย รักษาหาย 26,056 ราย รักษาอยู่ 538 ราย เสียชีวิตคงที่ 85 รายอยู่ในลำดับที่ 116 ของโลกสถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 119,593,833 ราย เสียชีวิต 2,650,726 ราย รักษาหาย 96,243,927 ราย ญี่ปุ่น บุคลากรการแพทย์ 12 คน มีอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์...
ฮ่องกง พบคลัสเตอร์ฟิตเนสติดเชื้อเพิ่ม 47 คน สังกัดตัวกลุ่มเสี่ยงกว่า 240 คน... สวีเดน เจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารี และพระสวามี ติดเชื้อโควิด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. สธ.เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, อินโฟเควสท์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, pptv, sanook, rty9, mthai, mcot, trueid, isranews, js100, one.31, businesstoday, nation, Thematter, bbc, thebandkokinsight, springnews, thiapbs, voicetv, kapook) ทีวีทุกช่อง

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค. แถลงถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนออกไป 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และทางทวีปยุโรปซึ่งฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไปแล้วเป็นล้านโดสพบผลข้างเคียงทำให้เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ จึงประกาศชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาไปก่อน ทำให้คณะแพทย์และทีมด้านการฉีดวัคซีนพิจารณาว่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก็ไม่จำเป็นต้องรีบฉีด โดยเดนมาร์กกำลังเร่งตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ประเทศไทยจึงควรชะลอเพื่อรอผลการสืบสวนจากเดนมาร์ก

-ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สืบเนื่องจากแอสตราเซนเนกาได้ส่งวัคซีน 1 ล้านโดสให้กับ 17 ประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเดนมาร์กพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ป่วยหลายรายเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดต่างๆ รัฐบาลเดนมาร์กจึงประกาศชะลอ 2 สัปดาห์เพื่อสืบค้น แต่ยังไม่ได้รับข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ได้ประกาศหยุดการใช้ โดยไอซ์แลนด์ระบุว่าไม่ได้พบการเกิดลิ่มเลือดแต่เพื่อความปลอดภัย ขอชะลอเพื่อดูผลการสืบค้นของ European Medicine Agency (EMA) สำหรับประเทศไทยไม่ได้ใช้วัคซีนที่ผลิตจากโรงงานในยุโรป แต่จะขอผลจาก EMA เช่นกัน

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า การเกิดลิ่มเลือดพบในชาวแอฟริกันและยุโรปมากกว่าเอเชียถึง 3 เท่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนในยุโรป 3 ล้านโดส พบผู้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ 22 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย เท่ากับ 7 ใน 1 ล้านราย จึงต้องมีการสอบสวนว่าในคนธรรมดาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเกิดขึ้นเท่ากันหรือไม่ ถ้าฉีดแล้วเกิดมากกว่าในภาวะปกติต้องหาสาเหตุว่าวัคซีนทำให้เกิดอะไรถึงทำให้ลิ่มเลือดแข็งตัว ดังนั้น การเลื่อนฉีดวัคซีนครั้งนี้ไม่ใช่วัคซีนมีปัญหาแต่เพื่อรอการพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ เพราะวัคซีนที่ใช้ในยุโรปกับที่เราใช้เป็นคนละล็อต คนละโรงงานกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, INN, nationtv, kapook, sanook, mcot)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะแพทย์ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ว่า ต้องฟังคณะแพทย์ และต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงของต่างประเทศสักระยะหนึ่ง คิดว่าบริษัทคงจะมีการชี้แจงด้วยและคงใช้เวลาไม่มาก ขอให้กำลังใจคณะแพทย์ สธ. อธิบดีที่เกี่ยวข้อง ช่วยทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, 77kaoded, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังได้รับรายงานมีผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้หารือกันและมีข้อสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศไม่รุนแรง สามารถควบคุมได้ จึงควรชะลอการฉีดวัคซีนออกไปก่อน เพื่อรอผลการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การชะลอฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เป็นการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลทางวิชาการที่สืบค้น วัคซีนที่ฉีดในยุโรปเป็นคนละล็อตกับไทยซึ่งเป็นล็อตเดียวกับเวียดนาม ยังไม่มีรายงานลิ่มเลือดแข็งตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, mcot, infoquest) ทีวีช่อง TNN

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงรายงานประเทศฝั่งทวีปยุโรป 22 ราย เกิดลิ่มเลือดอุดตันใน

ประเด็นข่าว

ตลอดเล็ดดำหลังการฉีดวัคซีน ว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่อยู่เหนือความคาดหมาย และเมื่อเกิดแล้วต้องสอบสวนโรคให้กระจ่างชัด ทำให้ตอนนี้หลายประเทศทางแถบยุโรปรวมถึงประเทศไทยต้องชะลอการฉีดวัคซีนนี้ออกไป ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้เลือดอุดตัน แต่ถ้ามีการรายงานคนหนุ่มสาวเป็นถือว่าน่ากลัว จะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียด ส่วนเรื่องเชื้อไวรัสโควิดกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แพทย์ไทยในหลายสถาบันได้นำเชื้อไวรัสโควิดไปถอดรหัสพบว่ายังคงเป็นเชื้อดั้งเดิมอยู่ ซึ่งยาหรือวัคซีนที่เรามี 2 ชนิดยังใช้รักษาได้ โดยวัคซีนแอสตราเซนเนกาช่วยได้แต่ไม่ 100% ส่วนวัคซีนซิโนแวคที่ผลิตด้วยเชื้อตายคาดว่าจะสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีพอสมควร แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย กรณีสธ.เดนมาร์กประกาศระงับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาชั่วคราว และมีอีก 6 ชนิดในยุโรประงับการฉีดไปก่อนหน้านี้ กกก.วัคซีนแห่งชาติเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยจึงให้ระงับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาออกไปก่อน รวมถึงการฉีดของนายกฯ ด้วย รายละเอียดเป็นไปตามที่ สธ. แถลง

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ แสดงความคิดเห็นกรณีการชะลอฉีดวัคซีนโควิดในไทย ว่า เกิดจากวัคซีนกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทำให้เลือดข้น หากคนที่รับวัคซีนมีภาวะอักเสบในตัวอยู่แล้ว เช่น ข้ออักเสบ เส้นเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต สูบหรี่ ยิ่งเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตัน แต่คนปกติก็สามารถมีอาการข้างเคียงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถึงวันนี้นายกฯ ยังไม่ฉีด แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ผูกขาดการใช้วัคซีนไว้กับบริษัทเดียว (ใช้ของ Sinovac เล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) ความเสี่ยงสูงมาก ประกอบกับการฉีดวัคซีนช้าและไม่ครอบคลุมประชากรมากพอ ต้องทบทวนนโยบายที่ผิดพลาดนี้โดยด่วนที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล เห็นว่า การชะลอฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเรื่องเหมาะสม และมีคำถามว่าทำไมไม่กระจายความเสี่ยงให้ประชาชนมีทางเลือกวัคซีนจากหลายแหล่ง พร้อมเรียกร้องให้เปิดสัญญาจัดซื้อและแผนสำรองหากมีปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-แคนาดาและออสเตรเลีย ระบุ วัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาความปลอดภัย จะเดินทางโครงการฉีดวัคซีนต่อไปแม้มีรายงานพบก่อการตัวของลิ่มเลือดในบางรายที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ Twitter วิเคราะห์ประเด็นการระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ฝ่ายค้านให้กระจายความเสี่ยงของวัคซีน, ขนาดนายกฯ ยังไม่กล้าฉีดแล้วประชาชนจะกล้าฉีดได้อย่างไร, นายอนุทินยังกล้ายืนยันว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกาปลอดภัยแล้วทำไมถึงไม่ให้นายกฯ ฉีด

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์เดลินิวส์, mthai

-อังกฤษ ระบุ ยังเป็นเพียงการสันนิษฐานว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกาอาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

-ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย จะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาอย่างต่อเนื่อง แม้บางประเทศในยุโรปจะระงับการใช้ เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการเกิดลิ่มเลือด

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ข่าวสด, bbc

-สำนักงานด้านการแพทย์ของยุโรป (EMA) ยืนยันว่า วัคซีนโควิด 19 ของบ.แอสตราเซนเนกาไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือดตามหลอดเลือดต่าง ๆ และการเกิดลิ่มเลือดในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไม่ได้มากไปกว่าในคนปกติทั่วไป ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการได้รับวัคซีนทำให้เกิดอาการดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ไม่พบข้อบ่งชี้ว่าวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือดในตัวผู้ที่ได้รับยา และอาการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรายการผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ประโยชน์ของวัคซีนยังมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงและสามารถใช้วัคซีนตัวนี้ต่อไปได้ ที่ผ่านมามีพบกรณีเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำเพียง 30 ราย จากชาวยุโรปที่ได้รับวัคซีนแอสตราฯ กว่า 5 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่ได้สูงไปกว่าการเกิดในกลุ่มคนทั่วไป

2.ประเด็นการให้บริการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ

-ห้องสนทนากลุ่มเสาส์ "วัคซีนไทยควรไปต่อหรือพอแค่นี้" นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ชี้แจงว่าแผนการให้บริการวัคซีนยังเป็นไปตามเป้า ขณะเดียวกัน นายธนธร จีรังรุ่งกิจ ได้เข้ามาในห้องสนทนาและระบุว่านายอนุทินโกหก โดยอ้างแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่เสนอกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือน พ.ย. 2563 ซึ่งระบุว่าไทยจะฉีดวัคซีนตั้งแต่ปี 2564 - 2566 ปีละประมาณ 10 ล้านโดสเท่านั้น โดยนายอนุทินชี้แจงว่า มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนปี 2563 โดยกรมควบคุมโรคได้ศึกษาอย่างละเอียดและยืนยันว่าสามารถขยายกำลังฉีดวัคซีนได้ 5-10 ล้านโดส/เดือน

3.ละอองเกสรทำให้เสี่ยงติดโควิด 19 สูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ผลการศึกษาในวารสาร PNAS เผยว่า ละอองเกสรในอากาศที่มีความเข้มข้นสูงส่งผลให้อัตราการติดโควิด 19 สูงขึ้น เนื่องจากละอองเกสรยับยั้งระบบ

ประเด็นข่าว

ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ แนะนำคนกลุ่มเสี่ยงสูงสวมหน้ากากกรองอนุภาค หรือหน้ากาก FFP2 ในฤดูที่มีความเข้มข้นของละอองเกสรสูง ปิดหน้าต่าง สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับถึงบ้าน หมั่นซักปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน ดูดฝุ่นบ่อยๆ และไม่ตากเสื้อผ้านอกบ้าน รวมถึงละอองเกสรสามารถติดตามกับขนของสัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้านได้

มาตรการของสธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 คือ เสื้อคลุมสำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบกันน้ำ เพื่อลดการปนเปื้อนต่าง ๆ ให้แก่รพ.หนองคาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, thaipbs, thebangkokinsight

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งระบุต้องรอให้ อย. อนุญาตการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ทั้งที่วัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไปแล้ว ว่า ภาคเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ต้องผ่านกระบวนการ คือ 1.ต้องยื่นเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 2.ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่นำเข้ามา ยืนยันการพิจารณาขึ้นทะเบียนไม่ล่าช้า อย.ได้เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนในทุกแพลตฟอร์ม หากผู้รับอนุญาตส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการประเมินและพิจารณาอนุญาตประมาณ 30 วัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มียกเว้นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, thailandplus, js100, isaranews, mco, thebangkokinsight

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 กล่าวว่า สถานการณ์ จ.สมุทรสาคร กำลังมีแนวโน้มดีขึ้น การตรวจเชิงรุกในโรงงานสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไปประมาณ 100 แห่ง สามารถควบคุมการติดเชื้อในโรงงานได้อย่างดี ขณะนี้เหลือรพ.สนามไว้รองรับสถานการณ์ประมาณ 2,000 เตียง มาตรการที่ยังดำเนินการอยู่คือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด และฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งจะครบตามแผนการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายกว่า 3 หมื่นคนภายในสัปดาห์หน้า ปัญหาที่ยังน่ากังวลคือ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทยและขบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามา เช่นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกรณีผู้ติดเชื้อ 2 รายร่วมชุมนุมที่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ หากคนที่ติดเชื้อและคนที่ร่วมชุมนุมสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งพื้นที่เปิดโล่ง ระบายอากาศดี ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่หากมีความกังวลสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในการป้องกันโควิด 19 พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ คือ สวมหน้ากาก ร้อยละ 95.7 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ ร้อยละ 93.8 ล้างมือเป็นประจำ ร้อยละ 90.1 และสแกนไทยชนะ ร้อยละ 75.3 ส่วนสถานที่สาธารณะที่ประชาชนไปและสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือ ตลาด ร้านอาหาร ภัตตาคาร สำหรับการประเมินตนเองของสถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม ThaiStop COVID Plus มีสถานประกอบการประเมินตนเอง 18,694 แห่ง พบว่า ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 84.40 และไม่ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 15.60 โดยส่วนใหญ่ที่ไม่ทำตามเกณฑ์ ได้แก่ ไม่ได้จัดให้ลงทะเบียนเข้า-ออก ไม่มีมาตรการคัดกรอง ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ จ.สมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย สะสม 16,597 ราย กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย สะสม 1,011 ราย และจังหวัดอื่นๆ มีผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,706 ราย ส่วนเรื่องการจัดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 17 มี.ค. กก.เฉพาะกิจจะประชุมพิจารณามาตรการที่เหมาะสม ก่อนเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ 19 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ดร.สุปริดา อุดยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำชุดข้อมูลความรู้ 2 ประเด็น คือ 1.การทำงานของวัคซีนในการป้องกันโรค และถามตอบข้อสงสัยของประชาชน 2.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต้องทำควบคู่กับชีวิตวิถีใหม่ และได้สำรวจความเข้าใจเรื่องวัคซีน 1,017 คน พบว่า 62.9% พร้อมเข้ารับวัคซีน 27.1% ไม่น่าใจ และ 9.9% ไม่ต้องการฉีดวัคซีน 24% ยังเข้าใจผิด/ไม่แน่ใจว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่มีโอกาสติดเชื้อโควิด และ 33% เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วหากติดเชื้อจะไม่แพร่ไปสู่คนอื่น ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อรับวัคซีนแล้วคนไทยอาจจะมีแนวโน้มลดการปฏิบัติแบบชีวิตวิถีใหม่ 40% ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และ 75% ไม่รู้จักหมายเลข 1422 และ 1669 เพื่อสอบถามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, js100, bangkokbiznews

-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีนให้กำลังพลในพื้นที่เสี่ยง ว่า วัคซีนล็อตแรก 170 โดส เน้นฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหารที่ปฏิบัติในพื้นที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร และกำลังพลที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 113 โดส สำหรับกำลังพลในกรุงเทพฯ จะได้รับวัคซีน 507 โดส ส่วนกองกำลังนเรศวรในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความเสี่ยงสูงได้ 130 โดส ฉีดครบหมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai-mail

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ระบุ รมว.การท่องเที่ยวฯ และรมว.วัฒนธรรมมีความเห็นตรงกันว่าจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ เน้นหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ ปลอดภัย ประเพณี และประหยัด รอเพียงคำสั่งที่ชัดเจนจากรัฐบาลคาดว่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในหลายพื้นที่ผู้ติดเชื้อมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ จึงได้เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่าย 220 แห่งใน กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาครและสมุทรปราการ ส่งตรวจ หากพบเชื้อโควิดจะประสานสธ.ตรวจสอบอีกครั้ง คาดว่า

ประเด็นข่าว

จะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.นี้ และผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก และเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากผู้ผลิตมาตรฐาน มีการตรวจสอบรับรองโดยกรมปศุสัตว์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-ศิริราช เผย อาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ดีขึ้นมาก การฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อแขนขาดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ คาดออกจากรพ.ได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รพ.แม่สอด เริ่มฉีดวัคซีนให้แพทย์-อสม. 500 ราย ล่าสุด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ครบรอบ 69 ปีกรมอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ChiangmaiNews, ThailandPlus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ในโอกาสครบรอบ 69 ปี ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเอง สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี สม่่าเสมอ ใช้ชีวิตแบบ New Normal

โรคพิษสุนัขบ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, TheBangkokInsight, ChiangmaiNews, ThailandPlus, BlueChipThai

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังไม่ให้ถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อ อาจเสี่ยงป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และเจ้าของสัตว์เลี้ยงเลี้ยงใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้ไปกัดคนอื่น นำไปฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี ทำหมัน เมื่อไม่ต้องการให้มีลูก ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยค่า 5 ย. 1.อย่าเหยยให้สุนัขโมโห 2.อย่าเหยยบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้ตกใจ 3.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าเหยย ขาม ข้าวหรือย่ำอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ 5.อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ หากถูกสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย ให้รีบล้างแผล ใส่ยา กักสัตว์ และรีบไปพบแพทย์ทันที

ผลสอบรพ.เอกชนรักษาล่าช้าจนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, kapook, ThailandPlus, ntaiontv, thaipbs, isaranews, mcot) ทวีตช่อง TNN, Thaipbs

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสอบรพ.เอกชนในเขตจตุจักรเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เป็นเหตุให้รักษาล่าช้าจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ว่า คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีมติว่ารพ.เอกชนดังกล่าวกระทำผิดจริง ให้กองกฎหมายเอาผิด ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ 2 ข้อหา 1.ความผิดตามมาตรา 36 ไม่มีการคัดแยกผู้ป่วยว่าเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤติของสพด. เป็นเหตุให้มีการคิดค่าบริการในขณะที่ให้บริการ เป็นที่มาของการรักษาพยาบาลล่าช้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 2.ความผิดตามมาตรา 73 เรียกเก็บค่าอาหารจากผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการ ถือเป็นการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (naciontv, ThailandPlus)

-นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงด้วยการทำกายภาพบำบัดโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และจันท.ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้มีการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ข้อห้ามข้อควรระวังต่างๆ โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจด้วยการกายภาพบำบัด ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินสมรรถภาพร่างกายในการออกกำลังกายและกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมือนปกติ ป้องกันการเกิดซ้ำของโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

โรคมือเท้าปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโควิด 19 หากบุตรหลานมีอาการผิดปกติหรือมีไข้ ควรให้พักอยู่ที่บ้านและพาไปพบแพทย์ ส่วนสถานศึกษาขอให้เคร่งครัดมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการเด็ก วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากคือ ให้เด็กและบุคลากรในสถานศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจำ หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ และจัดให้มีการเว้นระยะห่าง หากพบเด็กป่วย ให้รีบแยกออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี

รับทำใบรับรองแพทย์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์

-จันท.ตำรวจ นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.นิภาพร อายุ 33 ปี ที่บ้านพัก ซอยเพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ บัตรกดเงินสด ตราประทับกระหวางสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชน ตราประทับ “จ่ายแล้ว” เอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมรพ.ต่างๆ 500 ใบ

ประเด็นข่าว

ยาไอซ์ 2 กรัม พร้อมอุปกรณ์เสพ สอบสวนให้การรับสารภาพว่า เปิดเพจรับปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์มาประมาณ 6 เดือน โดยคัดลอกไฟล์ใบรับรองแพทย์หลายแห่งมาจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นนำมาแก้ไขรายละเอียด จำหน่ายราคาใบละ 500 บาท นอกจากนี้ ยังรับปลอมแปลงผลตรวจการตั้งครรภ์ด้วย

รพ.บัวใหญ่รับผิดกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรอรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผอ.รพ.บัวใหญ่ แสดงความเสียใจและยอมรับผิดกรณีให้ผู้ป่วยรอรักษาจนช็อก-เสียชีวิตบนรถเข็น พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และเตรียมปรับปรุงการให้บริการ